



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมเจ้าท่า ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น

บัดนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมเจ้าท่า ลำดับที่ ๑๑ - ๑๘ ให้มาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑๐๐๐๑	๓๖๗๑๐๐๓๑	นางสาวสิรินรัตน์ ฤทธิธินสุเมธ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เข้ารับการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามกำหนด เวลา ดังนี้

รายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ น.  
เข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๓. หลักฐานที่ใช้แสดงตน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย

และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับคำขอมอบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๒ หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทน ใบรับคำขอมอบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๒ ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการลาไหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการฉบับจริง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการประเมิน

#### ๔. การแต่งกาย

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ หรือชุดกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

#### ๕. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ถือเกณฑ์ ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

*Law Nu*

(นางสาวนุสรุ กาญจนกุล)  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา